

Số: /BC-UBND

Phổ Châu, ngày tháng 6 năm 2023

## BÁO CÁO

### Sơ kết thực hiện Chương trình xây dựng chính quyền kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ Nhân dân

Thực hiện Công văn số 526/UBND ngày 20 tháng 6 năm 2023 về việc báo cáo Sơ kết thực hiện Chương trình xây dựng chính quyền kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ Nhân dân. Ủy ban nhân dân xã Phổ Châu báo cáo kết quả thực hiện như sau:

#### I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Ủy ban nhân dân xã nghiêm túc quán triệt triển khai Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2022 của UBND thị xã Đức Phổ về việc ban hành Chương trình xây dựng chính quyền kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ Nhân dân trong đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách Ủy ban nhân dân xã và các Trưởng thôn trên địa bàn xã. Đồng thời ban hành Công văn triển khai thực hiện Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 của UBND thị xã. Yêu cầu cán bộ, công chức xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng chính quyền kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ Nhân dân theo quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 của UBND thị xã. Để đảm bảo triển khai thực hiện chương trình xây dựng chính quyền kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ Nhân dân trên địa bàn xã, UBND xã Phổ Châu đã ban hành Công văn số 46/UBND ngày 03/3/2022 của UBND xã để triển khai thực hiện Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 của UBND thị xã về xây dựng chính quyền kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ Nhân dân.

#### II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

**1. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 của UBND xã. Xây dựng và từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy của xã gắn với vị trí việc làm, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng, cơ cấu lại đội ngũ công chức đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh và hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền, ủy quyền, đảm bảo quản lý thống nhất, hiệu lực, hiệu quả hoạt động; đồng thời, phát huy tính chủ động, sáng tạo, đề cao tinh thần trách nhiệm của các ban, ngành gắn với cơ chế kiểm soát quyền lực. Mở rộng dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính**

- Thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, để hoàn thành các mục tiêu, UBND xã Phổ Châu luôn quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã. Để đảm bảo triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, Ủy ban nhân dân xã Phổ Châu đã ban hành

Quyết định số 1932/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 ban hành Kế hoạch cải cách hành chính xã Phổ Châu giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số 1934/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 về Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính; nâng cao thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở đó hàng năm UBND xã đều ban hành kế hoạch cải cách hành chính, cụ thể: Quyết định số 1935/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính xã Phổ Châu năm 2022; Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 24/02/2022 về Tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2022-2025 và năm 2022 trên địa bàn xã Phổ Châu; Quyết định số 804/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính xã Phổ Châu năm 2023; Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 27/02/2023 về truyền thông công tác cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn xã Phổ Châu. Đồng thời UBND xã đã ban hành đầy đủ các kế hoạch triển khai thực hiện tiêu chí cải cách hành chính như: Kế hoạch tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị; Kế hoạch về tổ chức Hội nghị đối thoại với người dân, tổ chức về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính; Kế hoạch duy trì áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Ủy ban nhân dân xã Phổ Châu; Kế hoạch về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022, năm 2023; Kế hoạch về truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022, năm 2023 trên địa bàn xã Phổ Châu; Kế hoạch về ứng dụng công nghệ thông tin của Ủy ban nhân dân xã Phổ Châu; Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; Kế hoạch về tự kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính; Kế hoạch về kiểm tra công vụ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; Kế hoạch về phát triển chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số và kinh tế số, xã hội số năm 2023 của UBND xã Phổ Châu,... qua đó đã tổ chức quán triệt đến từng cán bộ, công chức nghiêm túc thực hiện những nội dung trong Kế hoạch cải cách hành chính trên địa bàn xã, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước ở địa phương, tạo thuận lợi cho người dân và hạn chế các tiêu cực xảy ra trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính và thực hiện công khai bộ thủ tục hành chính và quy trình thực hiện thủ tục hành chính theo các quyết định công bố của UBND tỉnh; công khai quy định về thu phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính trực tiếp và trực tuyến,... tại UBND xã và Bộ phận tiếp nhận và trả kết. Kết quả thực hiện từ 21/01/2022 đến 14/6/2023, Ủy ban nhân dân xã thực hiện hoàn thành 100% nhiệm vụ công tác cải cách hành chính đề ra, trong đó nổi bật đó là: 100% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, trả kết quả đúng hạn.

- Xây dựng và từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy của xã gắn với vị trí việc làm, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng, cơ cấu lại đội ngũ công chức đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác xây dựng tổ chức bộ máy được chú trọng thực hiện, trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, xã Phổ Châu đã đề nghị tiếp nhận 01 cán bộ vào công chức không qua thi tuyển và bố trí đảm nhiệm chức danh công chức Văn hóa - Xã hội; đề nghị giải quyết chế độ nghỉ tinh giản biên chế theo nghị định 108/2014/NĐ-CP cho 01 cán bộ. Đến nay, tổng cán bộ công chức của xã là 19/20 người (khuyết chức danh Phó bí thư Đảng ủy) đạt 95% chỉ tiêu biên chế

giao theo Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 03/02/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, 100% cán bộ, công chức đủ chuẩn theo quy định, trong đó:

+ Cán bộ: 10 người, trong đó: Đại học là 10/10, chiếm 100%

+ Công chức: 9 người, trong đó: Đại học 7/9, chiếm 77,78% và Trung cấp 2/9, chiếm 22,22%.

- Bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức đúng chức danh vị trí việc làm và sở trường công tác, đảm bảo hoạt động hiệu lực hiệu quả. Việc quản lý cán bộ, công chức đúng theo thẩm quyền đã được phân cấp, phân quyền.

## **2. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng và tính chuyên nghiệp cao**

- Thường xuyên quán triệt tinh thần, trách nhiệm, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao đạo đức công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, để đảm bảo việc thực hiện xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng và tính chuyên nghiệp, Ủy ban nhân dân xã đã ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân xã, Nội quy làm việc của cơ quan và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ đồng thời thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở chấn chỉnh những mặt tồn tại hạn chế, qua đó nâng cao tinh thần trách nhiệm trong tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó Ủy ban nhân dân xã thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ trong cơ quan, nhất là trong các công việc có quan hệ trực tiếp với công dân, trong lĩnh vực tài chính, ngân sách; bảo đảm thực hiện kỷ cương của bộ máy, nâng cao trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ cán bộ, công chức. Trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 không có trường hợp cán bộ, công chức vi phạm pháp luật và kỷ luật kỷ cương hành chính; đánh giá xếp loại cán bộ, công chức cuối năm 2022, 94,74% cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 02 cán bộ và 01 công chức được đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Thường xuyên nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác cải cách hành chính của xã. Công tác giải quyết thủ tục hồ sơ đảm bảo nhanh, đúng luật; đề cao phát huy dân chủ, tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện quyền giám sát của mình đối với hoạt động của bộ máy hành chính địa phương.

- Công tác tiếp công dân của Chủ tịch UBND được chú trọng. Trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 đã tổ chức 16 lượt tiếp dân, tiếp nhận 16 đơn thư phản ánh kiến nghị của công dân, đồng thời tổ chức 05 đợt tiếp công dân lưu động ở 04 thôn, ghi nhận 25 lượt ý kiến. Các ý kiến, kiến nghị của người dân đều được giải quyết và trả lời thỏa đáng, được người dân đánh giá cao.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của xã có liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính, không để hiện tượng môi giới trong giải quyết thủ tục hành chính xảy ra. Qua công tác kiểm tra thường xuyên chưa phát hiện có dấu hiệu xảy ra tiêu cực hoặc móc nối gây khó khăn, phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính.

### **3. Chú trọng quản lý phát triển xã hội; thực hiện ngày càng tốt hơn an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, bảo vệ và giúp đỡ các đối tượng dễ bị tổn thương trong nền kinh tế thị trường**

- Quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế xã hội được tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt, các vấn đề phát sinh mâu thuẫn trong xã hội được giải quyết kịp thời, đạt hiệu quả, các ngành lĩnh vực kinh tế được tạo điều kiện phát triển nhất là các lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề truyền thống và thương mại dịch vụ; quốc phòng an ninh được giữ vững và tăng cường, xây dựng hạ tầng nông thôn được tập trung thực hiện, trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 xã đã đầu tư xây dựng 05 công trình phục vụ dân sinh và sản xuất.

- Các vấn đề an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, bảo vệ đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương được quan tâm thực hiện, các chính sách an sinh xã hội được tổ chức thực hiện đạt hiệu quả, chính sách tín dụng ưu đãi được triển khai thực hiện kịp thời, người nghèo, cận nghèo được ưu tiên hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn; các chính sách bảo trợ xã hội được thực hiện hiệu quả, trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 Ủy ban nhân dân xã phối hợp cùng UBMTTQVN xã kêu gọi vận động các tổ chức cá nhân trong và ngoài xã góp kinh phí hiện vật giúp đỡ, hỗ trợ cho người nghèo, cận nghèo và các đối tượng yếu thế đảm bảo về đời sống và trong các dịp lễ, tết với tổng số tiền và quà hiện vật quy ra tiền là 439,700 triệu đồng. Trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 xã đã huy động kinh phí hỗ trợ xây dựng mới 01 nhà ở cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với tổng số tiền 40 triệu đồng.

### **4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc, tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong công tác quản lý, điều hành và trao đổi thông tin; đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số, từng bước thay thế văn bản giấy trong quản lý, điều hành và trao đổi thông tin; triển khai ứng dụng phần mềm có khả năng phát triển mở rộng.**

- Kết quả xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật: hiện nay xã Phổ Châu đã được trang bị 15 máy vi tính, đảm bảo bố trí đủ máy vi tính cho cán bộ, công chức tổ chức thực hiện nhiệm vụ và điều hành hoạt động của cơ quan.

- Kết quả xây dựng, phát triển các ứng dụng, dịch vụ nội bộ: áp dụng vào việc giải quyết TTHC hàng ngày đạt kết quả cao: Thực hiện tốt chữ ký số trên phần mềm ioffice đạt trên 95% văn bản ban hành; 100% văn bản được tiếp nhận và chuyển tải văn bản trên hệ thống truyền tải đến các tài khoản của cán bộ, công chức nhờ đó đã tiết kiệm hiệu quả được ngân sách nhà nước.

### **5. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quản lý thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng.**

- Thực hiện chỉ đạo về đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Ủy ban nhân dân xã đã ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2022 về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực

năm 2022; Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 27/01/2023 về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023; ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, Quản lý sử dụng tài sản công và Kế hoạch thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 và 2023.

- UBND xã chỉ đạo thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng như: Thực hiện các quy định về minh bạch tài sản thu nhập theo đúng quy định tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị trong cơ quan, xã Phồ Châu có 03 cán bộ thuộc diện kê khai tài sản thu nhập hàng năm và 01 công chức thuộc diện kê khai tài sản thu nhập bổ sung đã thực hiện kê khai tài sản thu nhập đầy đủ, sau kê khai UBND xã đã thực hiện công khai minh bạch tài sản thu nhập của cán bộ theo đúng quy định. Qua công khai chưa phát hiện dấu hiệu vi phạm trong kê khai tài sản thu nhập của cán bộ. Bên cạnh đó UBND dân xã đã công khai đầy đủ các khoản thu, chi ngân sách hàng trong năm; công khai kết quả thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ và công khai, minh bạch trong thực hiện đầu tư công, nhất đầu tư xây dựng cơ bản, đến nay việc thực hiện thu chi ngân sách, thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ và đầu tư công tại xã Phồ Châu chưa phát hiện có dấu hiệu vi phạm.

- Hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ủy ban nhân dân xã được thực đảm bảo quy định, bộ thủ tục hành chính được niêm yết công khai đầy đủ tại Bộ phận một cửa tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tìm hiểu, tra cứu và thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời niêm yết công khai đường dây nóng trong tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân trong thực hiện thủ tục hành chính. Bên cạnh đó hoạt động tiếp nhận và giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa được giám sát bằng hệ thống camera. Qua giám sát tình hình hoạt động bộ phận một cửa được thực hiện đảm bảo theo đúng quy định, 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận, trả kết quả đúng thời gian. Trong tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa chưa có xảy ra tình trạng tiêu cực, những nhiễu gây phiền hà cho người dân.

\* Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân được chú trọng. Trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, UBND xã đã tiếp nhận 17 đơn yêu cầu, trong đó 17 đơn thuộc thẩm quyền giải ở cấp xã. UBND xã đã giải quyết 16/17 đơn, còn 1/17 đơn đang giải quyết.

\* Tiếp tục phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và quần chúng Nhân dân trong việc phát hiện, đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Đồng thời, tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của công dân và doanh nghiệp.

\* Mặt trận, Các hội đoàn thể và Nhân dân thực hiện tốt việc phát hiện, đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí đối với cán bộ, công chức. Đến nay chưa phát hiện trường hợp cán bộ, công chức có biểu hiện vi phạm.

### **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

#### **1. Kết quả đạt được**

Triển khai thực hiện xây dựng chính quyền kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân đã làm thay đổi nhận thức, tư duy của đội ngũ cán bộ, công chức nhất là người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ của địa phương, trách nhiệm của cán bộ, công chức ngày càng được nâng cao. Đời sống vật chất tinh thần của người dân, những đối tượng yếu thế được chú trọng, chế độ chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện kịp thời và hiệu quả; cải cách hành chính ngày đi vào chiều sâu, hướng đến chất lượng phục vụ người dân. Với những kết quả đó, đã củng cố và tăng cường lòng tin của Nhân dân vào sự chỉ đạo điều hành của chính quyền, tổ chức thực thi công vụ của cán bộ, công chức ở xã, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã.

## **2. Những tồn tại hạn chế và nguyên nhân**

Chất lượng và năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã chưa đồng đều, tham mưu cho UBND xã trong chỉ đạo, điều hành xây dựng chính quyền kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ Nhân dân có mặt hạn chế.

Nhận thức của một vài cán bộ, công chức về những giải pháp, nhiệm vụ xây dựng chính quyền kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ Nhân dân còn có mặt hạn chế nhất định.

Còn có một bộ phận cán bộ, công chức ngại khó, ngại học, không tham gia học tập nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới đã ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, hiện còn 2/19 cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn trung cấp.

## **IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN ĐẾN**

Tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành việc triển khai thực hiện xây dựng chính quyền kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ Nhân dân trên địa bàn xã, quán triệt cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách nghiêm túc triển khai thực hiện hiệu quả.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, người dân, tổ chức, cá nhân về các chương trình xây dựng chính quyền kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân của thị xã và xã.

Tập trung công tác cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, liêm chính có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao chất lượng công tác giải quyết thủ tục hành chính và chất lượng dịch vụ công.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với tạo động lực cải cách trong đội ngũ cán bộ, công chức.

Đổi mới phương pháp theo dõi, đánh giá định kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại Bộ phận một cửa xã.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, truyền thông, công nghệ số trong hoạt động của cơ quan nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính. Thường xuyên cử cán bộ, công chức bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ đáp ứng tốt yêu cầu trong tình hình mới.

Trên đây là Báo cáo sơ kết thực hiện Chương trình xây dựng chính quyền kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ Nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Phổ Châu kính báo cáo./.

***Nơi nhận:***

- UBND thị xã (BC);
- Cơ quan Tổ chức - Nội vụ;
- TT Đảng ủy;
- TT HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Mặt trận, các đoàn thể Chính trị - xã hội;
- Cán bộ, công chức UBND xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Lê Văn Thái**